

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện Văn bản số 3524/UBND-NC ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tham mưu xây dựng báo cáo tình hình kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo tình hình kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với các nội dung như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra tham nhũng, thể hiện rõ hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị và toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tổng số các cơ quan chuyên môn hành chính thuộc UBND huyện gồm 13 cơ quan chuyên môn và 19 đơn vị hành chính cấp xã.

Thanh tra huyện là cơ quan tham mưu cho UBND huyện về công tác PCTN và chủ trì phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, Viện kiểm sát huyện, Tòa án huyện để nắm bắt tình hình về công tác PCTN trên địa bàn. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCTN của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi mình quản lý, qua đó kịp thời phát hiện những biểu hiện, hành vi tham nhũng.

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2022

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

- Công tác PCTN luôn được Huyện ủy, UBND huyện xác định là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục được coi là thiết yếu, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong PCTN được nâng cao. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về PCTN; triển khai

đồng bộ các giải pháp PCTN, đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định phòng ngừa tham nhũng là chính và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật PCTN tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện.

- Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN trên địa bàn huyện Tuần Giáo được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh – truyền hình huyện; trên Cổng thông tin điện tử của huyện; lồng ghép trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; qua cuộc vận động “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; số liệu cụ thể: UBND các xã, thị trấn tổ chức 89 cuộc tuyên truyền với 7.570 người tham gia trong đó lồng ghép nội dung tuyên truyền về PCTN; thực hiện biên soạn 02 bài tuyên truyền trên xe lưu động và các buổi đưa thông tin về cơ sở, biên tập 10 tin, bài tuyên truyền trên sóng FM qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, 20 chương trình tuyên truyền vào thứ 5 hàng tuần (*thời lượng 15 phút/chương trình*) về chủ đề PCTN, tố cáo (TC) và xây dựng đạo đức liêm chính. Thông qua việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, TC đã làm chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.

- Để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; UBND huyện đã ban hành 29 văn bản (*chi tiết có Phụ lục kèm theo*). Các văn bản ban hành được triển khai kịp thời, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện công tác PCTN.

- Trong năm 2022, UBND huyện thực hiện hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập năm 2021; đánh giá phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 và PCTN chuyển đổi vị trí công tác 12 công chức cấp xã theo quy định của Luật PCTN năm 2018; triển khai 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin như: Trung tâm VH-TT-TH huyện, Cổng thông tin điện tử huyện (*Tuongiao.gov.vn*)... Về các chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc tuần, tháng của Lãnh đạo UBND huyện, công bố và công khai các kết luận kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Thực hiện công khai về công tác quy hoạch sử dụng đất, công khai tài chính, ngân sách, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ, công

chức theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức nắm bắt thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước và giám sát việc thực hiện.

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có sử dụng ngân sách trong việc thực hiện các tiêu chuẩn, định mức, chế độ do Nhà nước quy định. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các quy định của Nhà nước về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp; qua triển khai thực hiện nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc chấp hành và đạt được kết quả nhất định, tác phong lễ lối làm việc đã có chuyển biến, ứng xử văn minh lịch sự. Trong thời kỳ báo cáo không có CB, CC, VC trên địa bàn huyện vi phạm về quy tắc ứng xử.

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn: UBND huyện ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 25/3/2022 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ trên địa bàn huyện Tuần Giáo, trong năm 2022 đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 12 công chức cấp xã theo kế hoạch.

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư KN-TC của công dân. Đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính để bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Với mục tiêu đẩy mạnh triển khai và khai thác có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, chất lượng công tác thủ tục hành chính, thực hiện cải cách hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước 100% cơ quan, đơn vị chi trả lương qua tài khoản.

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

UBND huyện đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021 trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; đã hoàn thành việc kê khai theo đúng thời gian quy định; số người kê khai, công khai 299 người, đạt 100%.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Đến thời điểm báo cáo năm 2022 không phát hiện và xử lý vụ việc tham nhũng trên địa bàn huyện.

4. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 21/01/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo, qua đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác đấu tranh PCTN; tích cực phối hợp với cơ quan báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về hoạt động PCTN và vụ việc tham nhũng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho hội viên và nhân dân; tham gia giám sát các hoạt động PCTN; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các KN-TC của người dân; vận động người dân tham gia phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng. Các ban Thanh tra nhân dân ở các xã, thị trấn đã giúp phát huy tốt hơn vai trò giám sát của xã hội, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng.

5. Hợp tác quốc tế về PCTN

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành trong các tầng lớp nhân dân, CB, CC, VC đôn đốc các đơn vị xây dựng Chương trình, kế hoạch PCTN của đơn vị mình.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG

1. Đánh giá tình hình

Công tác PCTN đã được Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực so với yêu cầu đề ra; tình hình tham nhũng trên địa bàn huyện không có diễn biến phức tạp, đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Công tác điều tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm được phát hiện, góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền.

2. Dự báo tình hình tham nhũng

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc. Đẩy mạnh các biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong thời gian tới tình hình tham nhũng trên địa bàn huyện sẽ được kiểm chế và ngăn chặn.

IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN

1. Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương

Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân, công tác PCTN trên địa bàn

huyện đã có những chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, học tập các văn bản quy phạm về PCTN; kịp thời phát hiện, tố giác, ngăn ngừa tình trạng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm và cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp PCTN, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

2. So sánh hiệu quả công tác PCTN

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; trong thời kỳ báo cáo công tác PCTN được UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ, nên công tác PCTN đã đạt được nhiều kết quả tích cực, không để xảy ra vụ việc tham nhũng trên địa bàn.

3. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN

Một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt chỉ đạo và thực hiện công tác PCTN; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN chưa đồng đều, chưa sâu rộng; việc tổ chức thực hiện các quy định về PCTN chưa kịp thời, còn mang tính hình thức; chưa phát huy và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác PCTN; công tác tự kiểm tra nội bộ đối với các quy định của pháp luật về PCTN của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác thông tin, báo cáo về công tác PCTN chưa kịp thời, nội dung báo cáo chưa đầy đủ theo yêu cầu.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PCTN NĂM 2023

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trọng tâm là: Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện; bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả.

2. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức,

đơn vị; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Triển khai thi hành các quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

4. Tăng cường công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

5. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Cảnh